

ความบาปที่นำไปสู่ความมรณา : 2) ความอิจฉาริษยา (Envy) โดย ศจ.ดร.บัณฑิต บุญจิต

ความอิจฉาริษยาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายครั้งและแทบทุกครั้งเป็นความบาปที่ร้ายกาจซึ่งนำไปสู่ผลที่ร้ายแรง **ความอิจฉาริษยา คืออะไร?** ความอิจฉาริษยาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการจะได้สิ่งที่คนอื่นมี แต่ความอิจฉาริษยาเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมีสิ่งเหล่านั้นที่ตนไม่มีหรือบางครั้งไม่ยอมให้คนอื่นมีสิ่งที่ตนมีด้วยซ้ำ **ความต้องการ (Covetousness)** กล่าวว่า “ฉันต้องการสิ่งนั้น” ความอิจฉาริษยากล่าวว่า “ฉันไม่ต้องการให้เขามีสิ่งนั้น” ความอิจฉาริษยาเป็นความชุนเคืองใจ, คับแค้นใจ ในสิ่งที่ดีๆ ของผู้อื่น ไม่พอใจเมื่อผู้อื่นเก่งกว่า, ดีกว่า ตนหรือประสบโชคลาภหรือมีโอกาสที่ดีกว่า ความอิจฉาริษยาจะคับข้องใจ ใคร่ครวญด้วยความริษยาในการที่ผู้อื่นเหนือกว่าตน ผู้ที่อิจฉาริษยาจะรู้สึกด้อยกว่า, ผิดหวัง, คิดว่าตนไม่ดีพอ ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นคนชั้นสองเมื่อเทียบกับผู้ที่ตนกำลังอิจฉาริษยาอยู่ และจะนำไปสู่ความเกลียดชังผู้อื่น และในที่สุดจะเกลียดชังตัวเองด้วยที่ไม่สามารถเป็นเหมือนผู้อื่น หรือมีในสิ่งที่ผู้อื่นมี หรือสามารถทำในสิ่งที่ผู้อื่นทำ

ความอิจฉาริษยา เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ที่อิจฉาริษยา และผู้ที่ถูกอิจฉาริษยา ในสุภาษิต 14.30 กล่าวว่า **“ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลส (ริษยา) กระทำให้กระดูกผุ”** ความอิจฉาริษยาเป็นมะเร็งในกระดูกทำลายความใฝ่ฝัน **(Ambition)** และเป็นความตายของสันติสุข **(Peace)** โยบ 5:2 “**แน่ละ ความริษยาฆ่าคนใจ และความริษยาฆ่าคนเขลา**”

ในปี 1989 หนังสือพิมพ์ ในมลรัฐไอโอวา ได้ลงข่าวเรื่องราวของ “ความรักสามเส้า” ของหญิงสาวที่โดดเด่นสองคนซึ่งช่วงชิงชายหนุ่มคนเดียวกัน ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน โตขึ้นมาด้วยกัน ไปโรงเรียนเดียวกัน แข่งขันในเวทีนางงาม ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอด แต่ทัศนคติการแข่งขันที่ได้ผันแปรไป เป็นความรุนแรง เมื่อต้องมาแข่งขันในเรื่องของการแย่งชิงความรักจากชายหนุ่มรูปงามที่เต็มไปด้วยความสามารถเป็นที่ปรารถนาของสาว ๆ ทั้งหลาย หนังสือพิมพ์ไม่ได้รายงานว่ นายจิมคิดอย่างไรที่มีสาวสวยสองคนกำลังแย่งชิงตน นายจิมอาจรู้สึกตะขิดตะขวงใจ กระดากอายหรืออาจชื่นชมและภูมิใจที่ตนเป็นที่ปรารถนาของสาวสวย ในที่สุดนายจิมจำเป็นจะต้องตัดสินใจเลือก เขาเลือก **Sonia** และขอเธอแต่งงาน เมื่อ **Cindy** ทราบข่าว เธอรู้สึกเหมือนมีมิดมากริดอกตน เธอไม่สามารถทนความผิดหวังได้ และไม่รู้ว่าจะเยียวยารักษาความเจ็บปวดที่มาจากกรอกหักนี้ได้อย่างไร แค่สูญเสียนายจิมไปก็แย่พอแล้ว แต่ที่หนักยิ่งไปกว่าและเป็นพิษร้ายที่กัดกินใจเธอคือ การที่คู่แข่งซึ่งบัดนี้เป็นคู่อริประสาชยชนะและกำลังมีความสุขอย่างยิ่งยวดในความทุกข์ระทมของเธอ เธอรางวัลอันเป็นยอดปรารถนาของเธอไปครอบครองแทนเธอ เธอทนไม่ได้ยอมรับไม่ได้ เธอจึงต้องจัดการกับศัตรูด้วยที่ทำลายความสุขของเธอ ในที่สุดนางงามแห่งรัฐไอโอวาก็ฆ่าเทพีแห่งรัฐไอโอวาอย่างโหดร้าย เป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั้งประเทศ

เราจะพบเรื่องการฆาตกรรมแรกในพระคัมภีร์ ในพระธรรมปฐมกาล 4.1-16 ซึ่งเป็นเรื่องราวของคาอินกับอาเบล เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยการถวายเครื่องบูชาของอาเบล แต่ไม่พอพระทัยการถวายเครื่องบูชาของคาอิน คาอินจึงฆ่าอาเบลน้องชายของตน คาอินไม่ได้มองว่าอาเบลเป็นน้องอีกต่อไปแล้ว แต่มองอาเบลเป็นคู่อริที่จะต้องกำจัดเสีย คาอินไม่ได้สนใจฟังคำเตือนของพระเจ้าว่า **“บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากรตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้”** หลายต่อหลายครั้งที่เหตุการณ์ทำนองนี้ ถูกบันทึกในพระคัมภีร์เพื่อเป็นบทเรียนสอนเรา เมื่อพระเจ้าทรงพอพระทัยคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เอซาวอิจฉาริษยา ยาโคบ, เลอฮาร์ อิจฉาริษยา ราเชล, อิซมาเอล อิจฉาริษยา อิสอัค, พี่ชายของโยเซฟ อิจฉาริษยา โยเซฟ, ซาอูล อิจฉาริษยา ดาวิด, เฮโรด อิจฉาริษยาพระเยซู

ความอิจฉาริษยา นำไปสู่ความโกรธแค้น, दुถูกดูหมิ่น, สบประมาท, อาฆาตมาดร้ายและการฆาตกรรม ความอิจฉาริษยาแอบแฝงและล่องลวงกัดกินเราในชีวิต ในสังคมและในคริสตจักร ในพระคัมภีร์ก็ได้เตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่า

- ☺ “เราอย่าถือตัว อย่าย่ำยีโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย” กาลาเทีย 5:26
- ☺ “ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดี” ฟิลิปปี 1:15
- ☺ “แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ใฝ่สูง ก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรมานต่อความจริง” ยากอบ 3:14
- ☺ “ผู้นั้นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่รู้จักอะไร เขาชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน” 1ทิโมธี 6:4
- ☺ “แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ใฝ่สูง ก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรมานต่อความจริง ปัญญาเช่นนี้ ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัย และเป็นเช่นปีศาจ” ยากอบ 3.14-15
- ☺ “เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่ ไม่เชื่อฟังหลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเรื้องสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่ารัง และเกลียดชังกัน” ทิตัส 3.3

ความอิจฉาริษยา เป็นเหมือนแม่น้ำแห่งยาพิษที่ไหลอยู่ในส่วนลึกๆของจิตใจของมนุษยชาติที่ตกไปจากมาตรฐานการทรงสร้างของพระเจ้าแต่ดั้งเดิม เราทุกคนหนีไม่พ้น แต่จะต้อง a) เษขินุมัน b) ต้องระมัดระวัง, c) แยกแยะ, d) ค้นพบแล้วเปิดโปง e) สาราภาพและ f) ต่อต้าน g) กำจัดความอิจฉาริษยาออกจากชีวิตของเรา **ความอิจฉาริษยา เป็นความบาปที่น่ารังเกียจ อย่าปล่อยปละละเลยแต่จงตรวจสอบและจัดการกับมัน** ความอิจฉาริษยาทำให้คนที่มีความสามารถปานกลางไม่สามารถทนคนที่มีความสามารถมากกว่า มีตะลันต์มากกว่า ฉลาดกว่า, หล่อกว่า, เก่งกว่า, มีชื่อเสียงกว่า ทำให้คนที่อิจฉาริษยาจมอยู่ในความทุกข์ที่ไม่สามารถมองข้ามตนเอง ไม่สามารถมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข

“ความชื่นชม, ความเลื่อมใส ยกย่องผู้อื่น” พงเด็งให้ความสนใจออกไปจากตน แต่ความอิจฉาริษยาดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ตน ความชื่นชมยกย่องผู้อื่นจะยินดีเมื่อเห็นความเป็นเลิศของผู้อื่น แต่ความอิจฉาริษยาจะรู้สึกสูญเสียผิดหวังใน ความดีด้อยกว่าของตน ความชื่นชมยกย่องผู้อื่นเป็นความสุขของผู้ที่ไม่ยึดตนเป็นใหญ่ ความอิจฉาริษยาเป็นความทุกข์ของผู้ที่ยึดตนเป็นใหญ่ ลักษณะที่สำคัญของความอิจฉาริษยาคือการทำลายล้าง “ความต้องการของผู้อื่นอย่างแรงกล้า” จะนำไปสู่การลักขโมย, ปล้นชิง **ความอิจฉาริษยา คือความไม่พอใจที่คนอื่นดีกว่าจึงนำไปสู่การทำลายล้าง**

เมื่อคุณอิจฉาริษยาผู้อื่น คุณอาจจะหรืออาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาเป็นหรือมี แต่ที่แน่ๆคือ คุณไม่ต้องการให้เขามีหรือเป็นสิ่งที่เขามีหรือเป็น ผู้ที่ริษยามักจะคอยติเตียน, คอยดึงคนอื่นให้ตกลงมา, คอยลบหลู่ผู้อื่นและมีความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่นพลาดทำเสียที่หรือตกต่ำลงมาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เราจะเห็นตัวอย่างของผลร้ายของความอิจฉาริษยามากมาย เช่น เซ็คสเปียร์ ได้เขียนบทประพันธ์แสดงถึงพิษร้ายของความอิจฉาริษยาในละครเรื่อง “Othello” Iago มีความริษยา Othello และวางแผนที่จะทำลายล้าง Othello Iago ทนไม่ได้ที่ Othello เหนือกว่าตน ซึ่งนี่คือหัวใจของความอิจฉาริษยา คือการมองตนเองนั้นด้อยกว่าคนอื่น รู้สึกตนเองล้มเหลว เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ; ในภาพยนตร์ชีวิตของโมซาร์ท (Mozart) ซึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคลมีผลงานประพันธ์เพลงมากมาย คู่แข่งของโมซาร์ท คือ อันโตนิโอ (Antonio Salieri) ถูกไฟแห่งความอิจฉาริษยากัดกิน ใจหนึ่งก็อยากชื่นชมยกย่องสรรเสริญโมซาร์ท แต่อีกใจก็อยากจะทำลายฆ่าเสียให้ตาย

ความอิจฉาริษยาเริ่มต้นจาก ก) การรักตนเอง (Self love) แล้วนำไปสู่ ข) การขาดความมั่นใจในตนเอง (Self esteem) ซึ่งเปลี่ยนไปเป็น ค) ความสงสัยตนเอง (Self doubt) และในที่สุดเป็น ง) ความเกลียดตนเอง (Self hatred) และ จ) ความเกลียดตัวเองที่ถูกส่งผ่าน ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่มีหรือเป็นในสิ่งที่ตนเองไม่มีหรือเป็น คาอินมองข้าม ไม่สนใจว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรตนขนาดไหน แม้เมื่อพระเจ้าทรงตักเตือนและให้โอกาสกลับใจ แต่ในเวลานั้นคาอินไม่ได้ต้องการพระพรจากพระเจ้า สิ่งที่คาอินต้องการคือการทำลายล้างอาเบล ความอิจฉาริษยานำไปสู่ความรุนแรง การทำลายล้างและการฆาตกรรม “เพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูง ที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆ” ยากอบ 3.16 เราเห็นตัวอย่างมากมายของผลร้ายของความอิจฉาริษยาในพระคัมภีร์ แม้แต่องค์พระเยซูคริสต์ก็ทรงเผชิญกับความร้ายกาจของความอิจฉาริษยา “เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่า เขาได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา” มัทธิว 27.18 พระเยซูทรงเป็นและทรงมีสิ่งที่ผู้นำชาวยิวในสมัยนั้นไม่มี และไม่เป็น

ความอิจฉาริษยาเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและก่อให้เกิดปัญหาในสังคมมากมาย เมื่อมนุษย์ไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือคิดว่ามีความอยุติธรรม ไม่มีความเท่าเทียมกัน ก็จะมีการต่อต้านความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น การวางเพลิง, การทำลายล้าง รวมไปถึงการฆาตกรรม มีคนหลายคนคิดว่าตนเองคงไม่มีความอิจฉาริษยามากมายจนถึงกับจะฆ่าคนอื่นได้ แต่**ที่จริงแล้วการฆ่าคนอื่นนั้นมิได้หลายรูปแบบ** ด้วยวาจา คอยตำหนิติเตียน ว่ากล่าวให้ร้ายลับหลัง ด้วยการกระทำที่แสดงการดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยาม ความอิจฉาริษยาสามารถฆ่าทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเกิดความยากลำบาก ทำลายความมั่นใจในตนเองของผู้อื่น ชัดขวางไม่ให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ ทำให้คนอื่นเสียกำลังใจ หมดหวัง หมดอาลัย

ความอิจฉาริษยาพบได้โดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ความอิจฉาริษยาเป็นความบาป ความชั่วร้ายที่เป็นที่ตระหนักและเป็นที่ยอมรับในความร้ายกาจในทุกสังคม และสำแดงรูปแบบให้เห็นในอดีตและปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อะไรที่เราไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ เราก็จะลดมาตรฐานหรือระดับลง ลดความสำคัญลง อะไรที่จะต้องใช้ความสามารถ ความพยายาม การตรากตรำฝึกฝนพัฒนา เราก็จะแสดงว่าเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องตรากตรำฝึกฝนพัฒนา เราเรียกว่าเป็นงานศิลปะต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้ว ไม่ได้เป็นศิลปะ วรรณกรรมต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เป็นวรรณกรรม การศึกษา ต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เป็นการศึกษา ความสำเร็จต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เป็นความสำเร็จ จริยธรรมต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เป็นจริยธรรม ความรักต่างๆที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เป็นความรัก เราทำให้มันโมคติ มโนธรรม **concept** ต่างๆ เหล่านี้บิดเบือนและตกต่ำลง เพียงเพื่อสนองความต้องการความรู้สึกของเรา เพื่อให้ทุกคนสามารถได้มาในสิ่งที่ตนใฝ่ฝัน **ความอิจฉาริษยาทำให้คนในสังคมปัจจุบันนี้ขาดความเคารพ ขาดความชื่นชมยกย่องสรรเสริญ ขาดความปลื้มปิติในความสำเร็จ ความสวยงาม ความประเสริฐ ความดีเลิศ ความสง่างามที่สูงส่งยิ่งไปกว่าตนเอง** นี้คือ สภาพของมนุษยชาติที่เอาตนเองเป็นใหญ่ แทนที่จะให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของตน เราจะพบตนเองถูกจองจำ จำกักอยู่ในตนเองในโลกทัศน์ที่แคบๆ ปฏิเสธความจริง ปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธเพื่อนมนุษย์ และที่สุดก็จะปฏิเสธตนเอง

ผู้ที่มีความอิจฉาริษยา จะพบกับความหายนะ เหมือนโดนมนต์สาปแช่งทำให้ตนจมดิ่งลงทุกขณะ แต่ขอบคุณพระเจ้า พระกิตติคุณ ข่าวประเสริฐ คือเรื่องราวของการช่วยกู้จากพระเจ้าให้เราหลุดพ้นจากความหายนะ ได้รับการอภัยโทษบาป กลับคืนดีกับพระเจ้า ได้รับการปลดปล่อยจากการถูกจองจำในคุกที่จำกักอยู่ในตนเอง พระเยซูคริสต์ทรงให้เรามีชีวิตใหม่ จิตใจใหม่ ความเข้าใจใหม่ โลกทัศน์ใหม่ และพลังสมรรถภาพที่จะรักได้ “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2โครินธ์ 5.17

ชีวิตที่มีพระเจ้าครอบครอง การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสต์ มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำจะช่วยยกระดับการมองโลกของเราให้สูงขึ้น เปิดใจเราออก ให้แสงสว่างนำทางชีวิตใหม่ของเรา เราจะสามารถเห็นและสรรเสริญยกย่อง เกล็ดมของความเป็นเลิศที่อยู่รอบตัวเรา ที่อยู่เหนือเรา เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดี **ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้เรา และขอขอบคุณพระเจ้า และปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับผู้อื่น**

แนวทางรักษา (วิธีจัดการกับ) ความอิจฉาริษยา คือการที่เรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง, การที่เรารักตนเองอย่างถูกต้อง และการที่เรารักผู้อื่นอย่างจริงใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจำเป็นจะต้องเริ่มจากพระเจ้า-การที่เราสัมผัสพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า เราเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติที่เสื่อมไปจากพระฉายาของพระเจ้า มนุษย์ได้กบฏต่อพระเจ้า ความสัมพันธ์ได้หักสะบั้นไป มนุษย์เราประกาศเป็นศัตรูกับพระเจ้า ปฏิเสธพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้มีสิทธิอำนาจครอบครอง เราไม่สามารถเผชิญกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งนำความชื่นเคืองใจ ความไม่พอใจที่จะทำให้พระเจ้าครอบครอง เรากลับมีความอิจฉาริษยาพระเจ้า เราต้องการเป็นพระเจ้าเสียเอง **ถ้าหากเราต้องการการรักษา เราจำเป็นจะต้องกลับใจเสียใหม่ และกลับคืนดีกับพระองค์ ถ่อมตัวลง ยอมรับการช่วยกู้จากพระองค์ ยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระเจ้า**

เมื่อเราได้รับการช่วยกู้จากองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปแทนเรา เรากลับคืนดีกับพระองค์แล้ว สิ่งต่างๆก็จะได้รับการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่การทรงสร้าง การกบฏ เปลี่ยนเป็นความจริงรักภักดี ซาบซึ่งในพระกรุณาธิคุณ ความชื่นใจ ชื่นเคืองใจ เปลี่ยนเป็นความรัก — การตอบสนองต่อความรักพระเจ้าพระบิดา และพระผู้สร้าง เราจะมีภาพพจน์ของตัวเองอย่างถูกต้อง ซาบซึ่งในคุณค่าของตนเอง เข้าใจในการทรงเรียก เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา เราจะตระหนักและซาบซึ่งถึงการทรงช่วยกู้ของพระองค์ เพื่อเราจะได้อุดพ้นจากคำจ้างของความบาป ซึ่งคือความตาย แต่เราจะมีชีวิตใหม่ที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในพระเจ้า เราจะเปี่ยมล้นด้วยจิตใจที่ต้องการนมัสการสรรเสริญพระเจ้า และตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า เข้าใจบทบาทของตนเอง ชีวิตมีเป้าหมายอยู่เพื่อพระคริสต์ ปรมนิบัติรับใช้พระองค์ตามตะลันต์ความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้ด้วยความยินดี ซึ่ง**ความยินดีนี้จะเอ่อล้นไปยังคนอื่น ๆ ชื่นชมร่วมไปกับเขาในของประทานที่เขาใช้อย่างสุดความสามารถของเขา เพราะเรารู้ว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่มีผลกระทบใดๆ กับคุณค่าของเราในสายพระเนตรพระเจ้าเลย** เราจะเริ่มชื่นชมยินดี มีความสุขในโลก ซาบซึ่งในความงดงามในสติปัญญา ตะลันต์ความสามารถที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกนี้ **“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ของจงใคร่ควรดูถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งทีบริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ของจงใคร่ควรดู”** ฟิลิปปี 4.8

ขอให้เราทุกคนตระหนักว่า เราแต่ละคนนั้นไม่ได้ด้อยกว่าหรือต่ำต้อยกว่าพี่หรือน้อง, พ่อแม่หรือเพื่อน, หรือคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มหรือคนที่ฉลาดที่สุด หรือคนที่หล่อสวยหรือผู้ที่เป็นยอดนักกีฬา พระเจ้าทรงสร้างคุณให้เป็นคุณ ไม่มีผู้ใดในครอบครัว, ในโรงเรียน, ที่ทำงาน, ที่คริสตจักรที่เหมือนคุณ พระเจ้าทรงสร้างคุณให้มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร **คุณมีความสำคัญและอยู่ในพระคุณ ความรักและแผนการของพระเจ้าอย่างพิเศษสุดที่ไม่มีใครเหมือน** ชีวิตของคุณจะเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง จงตระหนักด้วยว่าคุณมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า จงเห็นคุณค่าของตัวเอง จงขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ จงชื่นชม ยกย่องและเห็นคุณค่าของคนอื่น จงมีความสุขในความเป็นตัวของคุณ และมีความสุขร่วมกับคนอื่นในความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเช่นกัน จงให้เกียรติผู้อื่น และตระหนักว่าเขาก็มีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระเจ้ายกย่องแผนการที่พิเศษสำหรับเขาที่ไม่เหมือนใครเช่นเดียวกัน

จงมีความไว้วางใจในพระเจ้า จงอย่าอิจฉาริษยาผู้ใดเลย จงติดสนิทกับพระเจ้า เชื่อมมั่นในพระคุณความรักของพระองค์ ที่มีต่อคุณเป็นพิเศษ และรู้ว่าพระองค์มีน้ำพระทัยที่ดีเลิศสำหรับคุณ จงขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ ปรมนิบัติรับใช้พระองค์ **หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ เรา**

มองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ยุติธรรม แต่เราต้องรู้และไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม เราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งมีหลายอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจได้ เราควรเรียนรู้จากโยบที่จะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตาม

ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกอิจฉาริษยา ขอกลับมาเริ่มต้นกับพระเจ้า ขอพระองค์เปลี่ยนแปลง ชัดเกล้าชีวิตของเราแน่นอนเมื่อเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ชีวิตรับการเปลี่ยนแปลง ความบาปผิดได้รับการยกโทษ แต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นบางอย่าง บางอุปนิสัยถาวร (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "สันดาน") ต้องใช้เวลาใช้ขบวนการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคริสเตียนเป็นขบวนการตั้งแต่วันที่รับเชื่อ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เหมือน อ.เปาโลเขียนไว้ว่า "เพื่อให้เรามีชีวิตเติบโตขึ้นสู่ความสมบูรณ์แบบในพระคริสต์" เราต้องกลับมาเริ่มต้นที่พระเจ้าทุกครั้งฟังพาพระองค์ คริสเตียนแต่ละคนควรมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ หรือเป็นอยู่ หรือครอบครองอยู่ (To be Contented) ซึ่งเราจะเห็นตลอดคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่ แม้ว่าสิ่งที่เราเป็นหรือมีอยู่ต่างๆ อาจจะไม่มามากมายเหมือนคนอื่นๆ เราก็สามารถมีความสุขได้เมื่อเรามีความพึงพอใจ เมื่อมองย้อนกลับไปดูเราจะเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้ ; การช่วยกู้; การจัดเตรียม ; การปกป้องและการทรงนำของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคน พระเจ้าทรงดูแลและอวยพระพรในชีวิตของเราแต่ละคน แม้ว่าบางคนอาจอยู่ท่ามกลางปัญหามากมาย แต่เราจะมองเห็นพระคุณและพระพรของพระเจ้าท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์นั้นๆ

เราจะต้องระมัดระวังคำสอนที่กล่าวถึง พระพรพระเจ้าที่อวยพระพรชีวิตของคนต่างๆ เป็นเงินทองมากมายเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โปรตระวัง ! คำสอนที่ เน้นในเรื่องพระพรในลักษณะของความร่ำรวยมั่งคั่ง (Prosperity Theology) ถ้าพูดแบบภาษานักศาสนศาสตร์ ผู้ที่เทศนาลักษณะนี้ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิด (Mislead) แต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือ "สอนผิด" เพราะพระคัมภีร์ไม่เคยสอนเช่นนี้ พระเยซูก็ไม่เคยสัญญาว่าเมื่อมาเชื่อติดตามพระองค์จะไม่มีปัญหา จะมีแต่พระพรความสุขสบาย แต่เมื่อเชื่อพระองค์แล้ว บ่อยครั้งที่ปัญหาที่เหมือนเดิม อาจจะมีมากกว่าเดิม แต่เราสามารถเผชิญปัญหาได้ ถ้าคำสอนเช่นนั้นถูกต้อง แล้วพี่น้องคริสเตียนอีกหลายร้อยล้านคนที่เผชิญกับความทุกข์ยากปัญหามากมาย หรือเผชิญกับการถูกกดขี่ข่มเหง แต่เขาเหล่านั้นยังติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ บางคนก็แลกเอาด้วยชีวิตของเขา เราจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงอวยพระพรแก่เขาเหล่านั้นได้หรือ การใช้ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นเครื่องวัดว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรเราหรือไม่ นั่น ทำไม่ได้ เราต้องระวังในเรื่องนี้ พระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราไม่ได้วัดกันด้วยเงินหรือหน้าที่การงานหรือความสุขสบาย

เมื่อเปโตรเห็นยอห์น เปโตรถามองค์พระเยซูคริสต์ว่า "แล้วเขาห่าจะทำอะไร" พระเยซูทรงตอบเปโตรว่า "เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า แต่จงตามเรามา" และนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเราทุกคนที่นี้ว่า "จงตามเรามา" เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่า มีชีวิตที่มีเป้าหมาย เราอยู่ในโลกที่ตกอยู่ในความบาป บ่อยครั้งที่มีความอยุติธรรม ความสิ้นเปลือง และเปล่าประโยชน์ บางครั้งชีวิตดูไร้ค่า แต่ไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดการได้ ในพระหัตถ์พระเจ้าพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่ในสายตามนุษย์ไร้ค่าให้มีคุณค่าสวยงาม แต่เราจะต้องยอมจำนนให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเรา ให้พระองค์ทรงใช้เราตามตะลันต์ ความสามารถที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราซึ่งไม่เหมือนผู้ใดเลย ตราบใดที่เราอยู่ในทางของพระองค์ เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับเราว่า "ดีมาก เจ้าเป็นบุตรอันเป็นที่รักยิ่งของเรา" ความอิจฉาริษยาก็คงจะอยู่ห่างไกลจากชีวิตของเรา ไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วน ไม่มีอิทธิพลเหนือเราอีกต่อไป

คำถามชวนคิดใคร่ครวญ

- 1) คุณสำรวจชีวิตของคุณแล้วหรือยังว่า คุณมีความรู้สึกที่จะเริ่มมีอาการของความอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นบ้างไหม?
- 2) คุณตระหนักบ้างไหมว่า การอิจฉาริษยา มีผลกระทบต่ตัวเอง และต่อคนที่เราอิจฉาริษยา รวมไปถึงในชุมชนสังคมที่เราอยู่อาศัย
- 3) เมื่อคุณสำรวจพิจารณาชีวิตของคุณเอง ขอจัดการ อย่าให้ความอิจฉาริษยามีโอกาสทำลายชีวิตของคุณ อย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความขมขื่นคอยแต่เปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่น ๆ เริ่มต้นสำรวจ ; จัดการตัดสิ้นใจ ; สาราภาพขอพระเจ้าช่วยจัดการขัดเกลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนี้ !